



ฮุสโอบบด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

“สานต่อ ก่อผลงานสร้างงานใหม่ ประกอบสร้างสานฝันสู่อนาคต”



ผศ.ดร.ปานจิตร ชูด้
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ย่างเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก พร้อมกระแสข่าวการแพร่ระบาดของไวรัส“โควิด-19” ที่มีจุดเริ่มต้น ณ ประเทศจีน จากการแพร่ระบาดของไวรัส“โควิด-19” สะท้อนปรากฏการณ์ของสังคมหลายประการ โดยเฉพาะเฟคนิวส์ (Fake news) ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลที่เบี่ยงเท็จผ่านสื่อโซเชียล ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้รับสารและประชาชนโดยทั่วไป ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะในช่วงสภาวะวิกฤตต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องลดความตื่นตระหนก อย่างไรก็ตาม การระแวดระวังตนเองตามแนวทาง กินร้อนช้อนกลางล้างมือยังใช้ได้ในการป้องกันโรค พื้นฐานโอกาสนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนและทั่วโลกผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส“โควิด-19”ไปได้ด้วยดี

ย้อนกลับมาในการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การสื่อสารภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญในการส่งข่าวสารให้มวลสมาชิกในองค์กรได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถูกเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทำให้การจัดการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายลักษณะมุ่งพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับเชื่อมโยงการดำเนินการอย่างเป็นระบบทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะดังนั้น การสื่อสารที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจึงมีส่วนสำคัญ ที่จะส่งผ่านข้อมูลข่าวสารสู่บุคลากรในองค์กรให้เข้าใจนโยบายวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินการขององค์กรในอนาคตส่งผลต่อการปรับตัวและลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากแนวทางที่ควรจะเป็น ดังนั้นคณะฯให้ความสำคัญกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ผ่านระบบกลไกต่างๆ เป็นเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนคณะฯ ให้แก่มวลสมาชิกเข้าใจตรงกัน

ในการขับเคลื่อนคณะฯ นับจากนี้จะเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดที่ว่า “สานต่อ ก่อผลงานสร้างงานใหม่ ประกอบสร้างสานฝันสู่อนาคต” ซึ่งหมายถึงการสานต่อพันธกิจด้วยระบบงานและกลไกที่มีอยู่พัฒนาสร้างสรรค์งานใหม่เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงร่วมกันสร้างเป็นอนาคตใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยยึดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแนวทางเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางการบริหารให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นค่านิยมร่วมสะท้อนอัตลักษณ์การเป็น “คน” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สร้างขึ้นจากความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่ง “From diversity to unity” ยึดโยงด้วยความรัก ความผูกพัน โยงใยเป็นครอบครัวเดียวกัน และพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



Huso Family : Unity of Power
We walk together

Tel.+66 (0) 74317605
Fax : +66 (0) 74317606

<http://www.huso.tsu.ac.th>
e-mail : hustos@gmail.com
<http://www.facebook.com/huso.tsu>

